



เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



**การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕**



คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน ได้พิจารณาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้เชิญผู้แทนจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มาให้ข้อมูลต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเผยแพร่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง มีกลไกในการติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ให้มีผลบังคับใช้ตามที่กฎหมายกำหนด

**สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เตรียมฟ้องบริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยการนำข่าวไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม LINE และเว็บไซต์ LINETODAY**

คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านการสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้พิจารณาศึกษากรณีบริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน LINE ได้มีการนำข่าวของสำนักข่าวผู้ผลิตอื่นไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก LINE TODAY ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์และผิดสัญญาอย่างร้ายแรง โดยสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์ได้มีหนังสือเตือนให้ยุติดำเนินการดังกล่าว และอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จากกรณีศึกษาของต่างประเทศที่รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนให้แพลตฟอร์มออนไลน์จ่ายค่า Content เพื่อการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ



## ปัญหาจริยธรรมของสื่อมวลชน

โดยเฉพาะการโฆษณาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาบนแพลตฟอร์มออนไลน์



คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้พิจารณาปัญหาจริยธรรมของสื่อมวลชน จากกรณีสื่อบางสำนักมีการโฆษณาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่อาจเป็นการส่งเสริมหรือชี้นำสังคมในทิศทางที่ไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการมีความเห็น ดังนี้

๑. ควรให้พิจารณาถึงเนื้อหาสาระที่สื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ว่ามีเนื้อหาสาระถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ และสมควรที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อหรือไม่อย่างไร ตลอดจนกรณีหากผู้บริหารสื่อยกเลิกโฆษณาของผู้ประกอบการเอกชนออกจากช่องทางที่เผยแพร่ ผู้ประกอบการเอกชนรายนั้นจะยินยอมหรือไม่

๒. หากมีกฎหมายออกมาบังคับใช้อย่างชัดเจนโดยที่องค์กรสื่อไม่ต้องตีความด้วยตนเอง และมีหน่วยงานที่กำกับดูแลยืนยันว่าการกระทำใดของสื่ออาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย เช่น กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน เป็นต้น ก็จะทำให้องค์กรสื่อมวลชนต่าง ๆ สามารถถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันได้

## สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและความสำเร็จในการจัดการน้ำชุมชน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยคณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่ต่อชุมชนบ้านศาลาดิน ดังนี้

๑. ชุมชนควรจัดทำแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านการตลาด การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒. ชุมชนควรจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพตำบล” ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

